



คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

(K CONNECT - Supply Chain) สำหรับผู้ซื้อสินค้า (Buyer) ที่เป็นผู้ชำระเงินให้กับ บริษัท ไทยสมายแอร์เวย์ จำกัด

เงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่าง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) กับลูกค้าของธนาคารซึ่งเป็น ตัวแทนจำหน่าย (Agent) บัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ”) ที่ต้องการตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน หรือใบรายงานการขาย แล้วแต่กรณี (“ใบเรียกเก็บเงิน”) เพื่อชำระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวให้กับผู้ขาย (Supplier) บัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย”) ผ่านบริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) (“บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”) โดยธนาคารจะเป็นตัวกลางในการนำข้อมูลใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายมาแสดงบนเว็บไซต์ของธนาคาร และผู้ขอใช้บริการสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบเรียกเก็บเงิน และให้ธนาคารจะดำเนินการตัดชำระเงินตามจำนวนเงินที่ระบุในใบเรียกเก็บเงิน จากบัญชีที่ผู้ขอใช้บริการกำหนด เพื่อชำระค่าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/สินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือบรรดภาระผูกพันต่างๆ ให้กับผู้ขาย ซึ่งธนาคารจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายในวันถึงกำหนดชำระเงินตามบัญชีที่ผู้ขอใช้บริการกำหนด ตามที่กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้เงื่อนไขการให้บริการชำระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังต่อไปนี้

1. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้ามาที่เว็บไซต์ของธนาคาร โดยมีติดต่อธนาคารโดยวิธีการอื่นใดอีก และสามารถใช้บริการได้ตามวัน และเวลาที่ธนาคารกำหนด
2. ในการสมัครใช้บริการชำระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket Direct) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีอีเมล และมีบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือออมทรัพย์ อยู่กับธนาคารอย่างน้อย 1 บัญชี จากนั้นทางธนาคารจะแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (User ID) และจัดสรรรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ขอใช้บริการแต่ละท่าน ให้ผู้ขอใช้บริการทราบทาง email address ตามที่แจ้งไว้กับธนาคาร
3. ผู้ขอใช้บริการจะเริ่มใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับแจ้งอนุมัติให้ใช้บริการจากธนาคาร และได้ใช้รหัสผ่านที่ได้รับดังกล่าวเข้าสู่ระบบของธนาคารแล้ว โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านที่ได้รับก่อนการเข้าระบบครั้งแรก มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ในระบบได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเข้าระบบครั้งแรก ระบบจะทำการบังคับให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ
4. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการชำระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามจำนวนเงินที่อยู่ในบัญชี Top-up
5. ผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการให้ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมภายใต้บริการชำระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทุกท่าน เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้บริการ และตัวแทนรายนั้นเท่านั้น และจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ เพื่อมิให้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกใช้งานโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ขอใช้บริการ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ขอใช้บริการโดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 7 วัน ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
 - ก. รหัสผ่านนั้นสูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ ถูกลวงรู้หรือถูกใช้งานโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ขอใช้บริการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ขอใช้บริการ หรือ
 - ข. จากพฤติกรรม หรือสภาวะการณ์ที่ปรากฏนั้น อาจมีความเสี่ยงที่รหัสผ่านอาจสูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรู้หรือถูกใช้โดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ขอใช้บริการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ขอใช้บริการ
6. ผู้ขอใช้บริการจะขอใช้ค่าเสียหายและป้องกันธนาคารจากความสูญเสีย ความรับผิดชอบ การเรียกร้อง การดำเนินคดี ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากและเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลอื่นลักลอบใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือกระทำการโดยทุจริตไม่ว่าโดยวิธีใด ที่เกี่ยวกับการใช้บริการชำระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นแต่มีเหตุที่พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ขอใช้บริการ
7. การกระทำใดๆ อาทิ การจัดเตรียมรายการชำระเงิน และ/หรือการชำระเงิน โดยผ่านบริการชำระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นภาระการกระทำของผู้ขอใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระทำไปโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับการบริการนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผู้ขอใช้บริการเอง และผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ

8. ผู้ขอใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขาย ในการตรวจสอบรายละเอียดของใบเรียกเก็บเงินผ่านบริการของธนาคาร
9. การใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งคำสั่งการชำระเงิน ให้แก่ธนาคารในรูปแบบที่ธนาคารกำหนด เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งให้ดำเนินการดังกล่าวผ่านชื่อผู้ใช้งาน (User ID) ของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ที่ผู้ขอใช้บริการมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติสั่งจ่าย (Authorizer) ผ่านบริการชำระเงินค่าบัตรเครดิตโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทางธนาคารอาจพิจารณาดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือบัญชีเงินฝากของบุคคลที่ผู้ขอใช้บริการระบุ ตามจำนวนเงินที่ผู้ขอใช้บริการระบุ เพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายภายในวันถึงกำหนดชำระเงินตามที่กำหนด
10. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการหักเงิน ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ผู้ขาย ตามคำสั่งหักบัญชีของผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ขอใช้บริการ หรือตามข้อมูล/คำสั่งที่ได้รับจากผู้ขาย ตามเงื่อนไขและวิธีการสำหรับการใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ทุกประการ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้นหากจำนวนเงินฝากในบัญชีของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือบัญชีของบุคคลที่ผู้ขอใช้บริการระบุนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอหักจำนวนเงินที่กำหนด หรือบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องได้ถูกปิดแล้ว หรือถูกอายัดโดยคำสั่งศาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ให้ถือว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ และธนาคารจะไม่ดำเนินการหักเงินจากบัญชีนั้นๆ เพื่อชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือจำนวนที่กำหนดในคำสั่งดังกล่าว
11. ธนาคารจะดำเนินการหักเงินฝากของบุคคลซึ่งผู้ขอใช้บริการระบุ ก็ต่อเมื่อบุคคลซึ่งผู้ขอใช้บริการระบุได้ทำความตกลง หรือมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอันเป็นที่พอใจแก่ธนาคาร เพื่อให้อำนาจธนาคารดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลนั้นเพื่อชำระหนี้ และ/หรือความผูกพันใดๆ ให้แก่ผู้ขาย และธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผู้ขอใช้บริการระบุ เฉพาะรายที่มีเงินอยู่ในบัญชีเพียงพอจะหักได้เต็มจำนวนเท่านั้น
12. หากการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพื่อโอนจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขายเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากข้อมูลใบเรียกเก็บเงินที่ได้รับจากผู้ขาย หรือคำสั่งหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ทำรายการเอง ผู้ขอใช้บริการตกลงจะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารหัก หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขายคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และจะไม่ฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้นำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากผู้ขาย และ/หรือผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าในรูปแบบใด อีกทั้งผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างผู้ขอใช้บริการ กับผู้ขาย และหากผู้ขอใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ผู้ขอใช้บริการจะเรียกร้องต่อผู้ขายโดยตรง
13. ภายหลังจากที่ธนาคารได้หักเงิน และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะรวมทั้งขอรับเอกสารหลักฐานการทำหักเงิน และ/หรือโอนเงิน ได้ผ่านหน้าจอของบริการชำระเงินค่าบัตรเครดิตโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงการหักเงิน และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายแล้ว ถ้าไม่มีการทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับการดำเนินการของธนาคารถูกต้องทุกประการ
14. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมพร้อมกับจำนวนเงินตามรายการชำระเงินทันที จากบัญชีที่ระบุตามคำขอใช้บริการนี้ ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการชำระเงินค่าบัตรเครดิตโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ขอใช้บริการอาจจะไม่สามารถใช้บริการชำระเงินค่าบัตรเครดิตโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนได้ ทั้งนี้ จนกว่าธนาคารจะสามารถหักเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่ค้างชำระนั้นจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
15. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม และธนาคารได้หักค่าธรรมเนียมจากการทำรายการนั้นๆ จากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไปเรียบร้อยแล้ว หากมีการยกเลิกการทำรายการในภายหลัง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการเป็นอันตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้เรียกเก็บไปแล้วแต่อย่างใด
16. ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการผ่านบริการชำระเงินค่าบัตรเครดิตโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงินสูงสุดที่ให้บริการได้ในแต่ละวัน
17. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการต้องการสั่งหรือแจ้งอายัด หรือระงับการใช้บริการชำระเงินค่าบัตรเครดิตโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 โดยทางธนาคารจะดำเนินการอายัด หรือระงับการใช้บริการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการภายใน 1 วันทำการ หลังได้รับคำสั่งจากผู้ขอใช้บริการ

18. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ ในการทำรายการผ่านบริการชำระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีข้อสงสัยในการใช้บริการใดๆ สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารตรวจสอบข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ที่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ภายหลังจากที่ธนาคารได้รับแจ้งความประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากผู้ขอใช้บริการ ทางธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดดังกล่าวจากประวัติการทำรายการจากระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยทางธนาคารจะแจ้งผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด ภายใน 7 วันทำการ

19. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

19.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการเกิดภาวะหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ขอใช้บริการให้ความยินยอม

19.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้) ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

19.3. หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ธนาคารต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ขอใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่จะมีผลเป็นการยกเลิกการใช้บริการ

20. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคาร และผู้ขาย แลกเปลี่ยนข้อมูล และ/หรือ ใช้ข้อมูลของผู้ขอใช้บริการรวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากเพื่อการพิจารณาบริการชำระเงินค่าบัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามใบคำขอนี้ได้

21. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรือในอำนาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อำนาจสั่งการนี้มาโดยทางใด เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

22. บัญชีสำหรับ Top up วงเงินนั้น จะต้องมีเงื่อนไข ไม่ต้องมีการลงนาม (และประทับตราบริษัท) ในการดลยเซ็นของผู้ขอใช้บริการ พร้อมระบุเงื่อนไข “ไม่ออกสมุดเช็ค ห้ามสมัครใช้ ATM หรือ Internet Banking ทุกประเภท ยกเว้นการเบิกถอนเพื่อชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น” ในสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) คู่มือการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) และระเบียบสำหรับบริการ e-Report ตลอดจนข้อกำหนด ข้อตกลง ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ของธนาคารที่เกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าว หรือบริการประเภทอื่นของธนาคาร โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) นี้ด้วย รวมทั้งข้าพเจ้าตกลงว่าบรรดาการกระทำต่างๆ ที่ทำขึ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้น